



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 3 ก.ค. ผู้ติดเชื้อใหม่ 6,230 ราย สะสม 248,288 ราย เสียชีวิต 41 ราย เสียชีวิตสะสม 2,182 ราย หายป่วย 3,159 ราย รวมหายป่วย 217,499 ราย ยังรักษา 57,470 ราย อาการหนัก 2,045 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 589 ราย ฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 10,572,292 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 184,214,069 ราย เสียชีวิต 3,986,863 ราย รักษาหาย 168,597,777 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ แอฟริกาใต้ อนุมัติใช้วัคซีนซิโนแวคหวังลดการบาดเจ็บ-เสียชีวิต **สหรัฐฯ** ลดระดับเฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์เอพซิลอน เน้นสายพันธุ์เดลตา วารสารวิทยาศาสตร์เตือนไวรัสสามารถลดประสิทธิภาพวัคซีน mRNA **มาเลเซีย** จะผ่อนคลายล็อกดาวน์ 5 รัฐในสัปดาห์หน้า **ยูเครน** สอบสวนกรณีชายเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ **อินเดีย** เผยผลการทดลองขั้นสุดท้ายของวัคซีนโควาซิน มีประสิทธิภาพป้องกันได้ร้อยละ 77.8 และยังป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นเรื่องขออนุมัติใช้งานฉุกเฉินต่อองค์การอนามัยโลก

ประเด็นสำคัญ

1. รัฐบาลสถานการณ์ผิดพลาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน

-รศ.ดร.มนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ถึงเวลาที่ศาลต้องสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมาย เอาผิดกับผู้บริหารสูงสุดของรัฐที่บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินผิดพลาดจนก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชน การเพิกเฉยไม่ทบทวนผลลัพธ์ของการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาด ไม่รับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน และความล่าช้าในการแก้ปัญหาทั้งที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จสามารถดำเนินการได้ทันที ชี้ชัดถึงการงัดเวรหน้าที่ที่พึงต้องกระทำ และจงใจที่จะให้ความเสียหายดำรงอยู่ต่อไป ขณะที่ รศ.ดร.เอื้ออารีย์ อังฉะนิล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ แชร์โพสต์ของรศ.ดร.มนินทร์ พร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในฝรั่งเศสปี 1999 อดีตนายฯ รต.ก.สาธารณสุข และรต.ก.สังคม ต้องขึ้นศาลยุติธรรมด้วยข้อหาฆ่าคนตายและทำให้คนบาดเจ็บโดยไม่เจตนา

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดน่าเป็นห่วง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, thailandplus, thaigov)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ในปัจจุบันถือว่าน่าเป็นห่วง เพราะการระบาดระลอกเดือน เม.ย. พบสายพันธุ์เดลตาที่แพร่ระบาดได้เร็ว และเข้าไปยังสถานประกอบการ ชุมชนและครัวเรือนมากขึ้น อีกทั้งคนกลับจากทกม.ไปต่างจังหวัดมากขึ้น โดยเดือน ก.ค. จะเป็นจุดเปลี่ยนกับการจัดการโควิด จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการปกป้องไม่ให้เกิดการสูญเสียและแพร่เชื้อ ผู้สูงอายุที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงต้องได้รับความสำคัญในการดูแลสูงสุด มาตรการเฝ้าระวังในครัวเรือนต้องเข้มงวด จูงใจให้ผู้สูงอายุได้รับวัคซีนในเดือนก.ค.หรือส.ค. หวังว่าเดือนนี้หากร่วมมือกันเต็มที่ น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, kapook, amarintv, thestandard)

-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า วันที่ 12 ก.ค.จะหารือกับ สช. เพื่อปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การทำงานรับมือสถานการณ์ หลังอธิบดีกรมการแพทย์ระบุว่าเดือน ก.ค.นี้ สถานการณ์จะหนักกว่าเดิม ทั้งนี้ ความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคมีย 3 ส่วน คือภาครัฐต้องจริงจัง ภาคผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือ ภาคประชาชนต้องป้องกันส่วนบุคคล โดย ศบค.ดูแลมาตรการส่วนรวม ส่วนเรื่องวัคซีน พยายามจัดหาทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นา แต่ในเมื่อยังไม่ได้ วัคซีนซิโนแวคก็น่าจะเป็นวัคซีนที่เหมาะสมกับสภาพเวลานี้

3. สายพันธุ์เดลตา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า จากการศึกษาวิจัยของศูนย์ฯ กว่า 700 ตัวอย่าง ในเดือนที่ผ่านมา พบว่ากรุงเทพฯ พบสายพันธุ์เดลตาสูงขึ้นเร็วมาก จนขณะนี้ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยเป็นสายพันธุ์เดลตา ซึ่งติดต่อดีได้ง่ายมาก และการระบาดจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก การป้องกันลดการระบาดจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด มีระเบียบวินัย ใส่หน้ากากอนามัยตลอด ล้างมือใช้แอลกอฮอล์เป็นนิจ กำหนดระยะห่าง ลดจำนวนการรวมคน และต้องตระหนักเสมอว่าโอกาสที่จะติดโรคเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าไม่จำเป็นอยู่บ้านจะดีที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โพสต์เฟซบุ๊กว่า ดูแลผู้ป่วยโควิดใช้เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย สุ่มตรวจสายพันธุ์ 3 ราย พบเดลตา 2 ราย เป็นตามที่คาดว่าสายพันธุ์นี้กำลังจะเป็นสายพันธุ์หลักในกทม. และที่เห็นได้ชัดเจน คือ เกิดปอดอักเสบทั้งสามระยะเร็วกว่าสายพันธุ์เดิม 3-5 วัน ถ้าสามารถหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้ รวมถึงป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนเพื่อไม่ให้เกิดอวัยวะอื่นล้มเหลว หรือปอดอักเสบยืดเยื้อจนเกิดเป็นพังผืด น่าจะช่วยรักษาชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ดีกว่านี้ มาตรการล็อกดาวน์แบบจำกัดขอบเขตผ่านมา 5 วันแล้ว ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าในอีก 5 วันข้างหน้า ยังไม่มีแนวโน้มลดลง มาตรการดังกล่าวน่าจะไม่มีเพียงพอ

4.การจัดหาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ การจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส เหลือเพียงเซ็นสัญญาจัดซื้อซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานอัยการสูงสุด รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมงบประมาณ คาดว่าสำนักงานอัยการสูงสุดจะตรวจสัญญาเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ค. ส่งให้กรมพิจารณาวันที่ 6 ก.ค. หากทุกฝ่ายเห็นชอบจะลงนามสั่งซื้อได้ หลังจากนั้นจะเจรจาส่งมอบให้เร็วขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์คมชัดลึก

-ภายหลังบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเปิดแคมเปญล่ารายชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนำเข้าวัคซีน mRNA อย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยขณะนี้วิกฤติหนัก และคาดว่าจะแย่งไป อีกเพราะวัคซีนที่มีไม่รองรับเชื้อกลายพันธุ์ พบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนร่วมกันลงชื่อมากกว่า 1 แสนคนแล้ว โดยจะยื่นให้รัฐบาลนำไปพิจารณาในสัปดาห์หน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รพ.เอกชนแสดงความพร้อมในทุกด้าน ประชาชนที่มีกำลัง และประสงค์จะฉีดวัคซีน mRNA ก็พร้อมแบ่งเบาภาระรัฐบาล จึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่เร่งรัดนำเข้าวัคซีนให้เร็วขึ้น

5.วัคซีนทางเลือก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์)

-นายศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความว่า นายกฯ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนรวดเร็ว ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน และนพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ. ชนบุรี เฮลท์แคร์ เป็นตัวแทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วย ซึ่งทั้ง 2 คนรู้ความคืบหน้าเรื่องวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาเป็นอย่างดี จึงควรออกมาชี้แจง ส่วนสธ.มีหน้าที่จัดหา กระจายวัคซีนหลักคือ แอสตราเซนเนกา และวัคซีนเสริมคือซิโนแวค ซึ่งรายงานผลการดำเนินการต่อประชาชนตลอดเวลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, จส.100, ศูนย์ข่าวแชนนิก, tnthailand, bbc)

-นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม ชี้แจงกรณียังไม่เซ็นสัญญาเพราะต้องรอให้สมาคมรพ.เอกชนรวบรวมเงินให้อีก.ก่อน เนื่องจากเป็นวัคซีนราคาแพงและมีจำนวนมาก โดยตกลงว่าภายในเดือน ก.ค. ให้สมาคมฯ รวบรวมเงิน และจะเซ็นสัญญากับบ.ซิลลิคา ภายในสัปดาห์แรกของเดือน ส.ค. ขณะนี้ร่างเอกสารไว้แล้ว รวมถึงนำเสนอเอกสารจากบริษัทที่เพิ่งได้รับเมื่อวานนี้ (2 ก.ค.) ท้าหรือกับอัยการสูงสุดตามขั้นตอน ส่วนจะได้รับวัคซีนโมเดอร์นาเมื่อไร ทางสพฐ. ยืนยันว่าเร็วที่สุดคือไตรมาส 4/2564

6.อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-หญิงอายุ 67 ปี เส้นเลือดใหญ่ในสมองแตก อาการโคม่า ลูกสาวเผยแม่มีประวัติเป็นโรคหอบหืดและวัณโรค รักษาหายมา 1 ปี ได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเมื่อ 30 มิ.ย. ที่รพ.พระบุรีชัยพัฒนา ช่วงตี 2 ครั้ง มีอาการปวดศีรษะ เป็นไข้ อาเจียนปนเลือด จึงให้กินยาพาราเซตามอล กระทั่งเที่ยงวันที่ 1 ก.ค. มีอาการหมดสติ จึงนำส่งรพ. สแกนสมองพบเส้นเลือดในสมองแตก มีเลือดคั่งในสมอง สมองบวม แต่ยังไม่กล้าเคลื่อนย้าย จึงให้รักษาตัวที่ไอซียู รพ.ตะกั่วป่า พร้อมใส่ท่อช่วยหายใจ ญาติเชื่อว่ามาจากผลกระทบของการฉีดวัคซีน ด้าน นพ.วุฒิ วิโนทัย รอง ผอ.รพ.ตะกั่วป่า เปิดเผยว่า จากประวัติผู้ป่วยเคยเข้ารับการตรวจ มีความดันสูงเกินเกณฑ์มาตลอด ในช่วงฉีดวัคซีนความดันอาจไม่เกินเกณฑ์มากนัก ทำให้ผ่านการศึกษาเบื้องต้น

7.เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, ข่าวสด

-สสจ.เชียงใหม่ รายงานว่า นางธัญชนก แสนศักดิ์หาญ อายุ 49 ปี เป็นอสม. เสียชีวิตที่รพ.เชียงใหม่เมื่อ 2 ก.ค. หลังฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกได้ 2 วัน จากนั้นมีอาการปวดศีรษะ ผลชันสูตรพบเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นบาง ญาติบางส่วนยังคงติด

ใจเนื่องจากนางธัญชนกเคยมีสุขภาพดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, thailandplus, sanook, mcot, innnews, newtv)

-ร.มว.สธ. เผย สธ.พร้อมเยียวยาครอบครัว อสม. อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน ขณะนี้อยู่ระหว่างการชันสูตรและส่งผลให้คณะกรรมการ AEFI พิจารณา หากเกี่ยวข้องกับวัคซีน สปสช.จะมอบเงินเยียวยา เบื้องต้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ในส่วนสิทธิของ อสม. จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี ได้รับแจ้งเหตุ นายอัครเดช ทองคำ อายุ 64 ปี ชักหมดสติและเสียชีวิตภายในบ้าน หลังฉีดวัคซีนเข็มแรก ลูกสาวให้การว่า พ่อเป็นความดันและโรคไตต้องฟอกไตเป็นประจำ ช่วงป่วยวันที่ 2 ก.ค. ไปฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา รุ่งเช้ามีอาการหน้ามืด หายใจไม่สะดวก หลังกินข้าวเที่ยงชักหมดสติและเสียชีวิต เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากฉีดวัคซีน ได้ส่งศพไปตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

8.การบริหารจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรณีเตียงไม่พอ จะปรับระบบจากการดูแลในรพ. มาเป็น Home isolation และ Community Isolation ซึ่งหาก 1.นโยบายชัดเจน 2.ประชาชนให้ความร่วมมือ 3.ระบบการควบคุมโรคดี 4.ระบบรักษาพยาบาลเข้มแข็ง และ 5.การฉีดวัคซีนครอบคลุม ทั้งหมดไปด้วยกันดี ไม่มีทางที่ระบบสาธารณสุขจะล้มเหลว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ bangkokbiznews

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลเร่งขยายห้อง ICU และรพ.สนาม รับผู้ป่วยสีแดงและสีเหลืองที่เพิ่มขึ้น แก้ปัญหาขาดแคลนเตียงในกทม. พร้อมขยายรพ.บุษราคัมเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 1,500 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด 19 เต็มที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ)

-รพ.มหาราชนครราชสีมา เร่งปรับพื้นที่รองรับผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยงกลับมารักษาที่บ้านเกิด ล่าสุดวันเดียวมีผู้ป่วยกลับมารักษา 11 ราย กระจายอยู่ตามรพช. เหลือผู้ป่วย 10 ราย จะมีอาการหนัก 1 ราย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและส่งมารักษาที่รพ. มหาราชฯ ส่งผลให้เตียงรองรับผู้ป่วยหนักเหลือเพียง 3 เตียง สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100

-พ.ญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. มีแนวคิดเรื่องการดูแลที่บ้านและดูแลที่ชุมชน โดยมีรูปแบบคล้ายกับรพ.สนามหรือ Hospitel ที่ให้ผู้ป่วยสังเกตอาการตัวเอง วัดค่าออกซิเจนในเลือด แล้วรายงานมาที่เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเข้าไปโดยสมัครใจและผู้ป่วยไม่มีอาการมาก และใช้ฟ้าทลายโจรเหมือนรักษาทั่วทั่วไปที่ไม่รุนแรง แต่ถ้าเริ่มมีอาการมากขึ้นก็ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อไม่ให้อาการรุนแรงและเชื้อลงปอด นอกจากนี้ มีแนวคิดตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่ (community isolation) ซึ่งเป็นการแยกผู้ป่วยออกมาเพื่อรอส่งต่อไปรักษาที่รพ. การดูแลจะเหมือนกับรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-แม้รัฐบาลจะบอกว่ามีเตียงเพียงพอ สวนทางกับที่ประชาชนร้องเรียนว่ายังมีผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตที่บ้านเพิ่มขึ้น เช่น วันที่ 25 มิ.ย. หญิงวัย 38 ปี เสียชีวิตที่บ้านในชุมชนบ้านครัวเรือน เขตราชเทวี, วันที่ 28 มิ.ย. 2 แม่ลูกเสียชีวิตที่ชุมชนย่านห้วยขวาง, วันที่ 1 ก.ค. ชายอายุ 49 ปี เสียชีวิตที่บ้านในซอยบรมราชชนนี 70 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา และวันที่ 2 ก.ค. หญิงอายุ 57 ปี ป่วยติดเตียง เสียชีวิตที่บ้านในซอยพญานาค ถนนบรรทัดทอง แขวงเพชรบุรี และต่อมาพ่อโตตึกเสียชีวิตตาม

9.ผู้ป่วยหนีออกจากรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ

-ผู้ป่วยโควิด 19 เป็นหญิง หลบหนีจากรพ.สนาม มรภ.รำไพพรรณี อ.เมืองจันทบุรี เดินทางโดยรถตู้ บขส. ไปท่าเรือบ้านเพ อ.เมืองระยอง โดยก่อเหตุขโมยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผู้ป่วยรายอื่นไปด้วย ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดรถตู้ได้ที่บริเวณถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 ขาเข้า กทม. และควบคุมตัวนำส่งรพ.สนาม มรภ.รำไพพรรณี ส่วนผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยประมาณ 10 คน สสจ.ระยองได้กักตัวตรวจหาเชื้อโควิดต่อไป

10.ธุรกิจฟิตเนสเรียกร้องรัฐบาลช่วยเหลือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, สยามโพสต์)

-นายปริญญา พานิชศักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจสถานออกกำลังกายและฟิตเนสและนักกีฬาทีมชาติ เข้าพบ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือ ดังนี้ 1.ยกเลิกคำสั่งปิดกิจการแบบเหมารวม เพราะที่ผ่านมามีคนคิดเชื้อโควิดจากสถานออกกำลังกายน้อยมาก 2.ขอให้ปลดล็อกให้ธุรกิจสถานออกกำลังกายและฟิตเนสเปิดบริการได้ภายใน 1 ส.ค. 2564 3.จัดสรรวัคซีนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยเร็วที่สุด 4.ให้มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการพักชำระหนี้/การกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อรักษาสุขภาพ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

คลอง 5.เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการประชาชนที่เดือดร้อน โดยจะนำไปหาหรือในการประชุม ศบค. พร้อมกับจะให้ความสำคัญในการเร่งการพิจารณาให้ กทท. สามารถเปิดพื้นที่ให้นักกีฬาทีมชาติเข้าซ้อมได้

11. คลัสเตอร์ใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, INN, TNN, js100, pptvhd36, mco, nationtv, 77kaoded, topnews, กรมประชาสัมพันธ์)

-**สระแก้ว** พบคลัสเตอร์ใหม่ นักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค 13 ราย สั่งปิดโรงเรียน 510 แห่ง หลังพบนักเรียนติดเชื้อ 40 ราย **สมุทรปราการ** ผู้ป่วยรายใหม่ 479 ราย เพียงเหลือไม่ถึง 200 ราย **สตูล** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยันและผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง **นครพนม** พบผู้ป่วย 11 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยง **ลำปาง** พนักงานส่งของเดินทางไปพบญาติที่กรุงเทพฯ ร่วมวงสังสรรค์ กลับถึงบ้านไม่ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด ทำให้คนในครอบครัวติดเชื้อ **กระบี่** พบคลัสเตอร์ใหม่ รร.เอกชนสอนศาสนา 11 ราย สั่งปิดโรงเรียนชั่วคราว **พัทลุง** พบคลัสเตอร์ครอบครัว ป.2 ตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยง 120 คน **ปทุมธานี** ติดเชื้อรายใหม่ 448 ราย เร่งตั้งรพ.สนามเพิ่ม 500 เตียง **ตรัง** พบชายติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาarayแรก เดินทางกลับมาจากทม.พร้อมครอบครัว รักษาหายแล้ว ไม่แพร่เชื้อสู่ชุมชน **นครราชสีมา** พบคลัสเตอร์แคมป์คนงาน 10 ราย สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง กักตัวกลุ่มเสี่ยง 60 ราย **มุกดาหาร** เด็กนักเรียน ครูและผู้ปกครองติดเชื้อจากญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง สั่งปิดสถานศึกษาทุกแห่ง 7 วัน **ยะลา** ติดเชื้อเพิ่ม 160 ราย **ปัตตานี** 197 ราย สั่งปิด 26 หมู่บ้าน ใน 9 อำเภอ **สงขลา** เพิ่ม 172 ราย **นราธิวาส** เพิ่ม 124 ราย เตรียมเปิดรพ.สนามแห่งที่ 6 ที่หอประชุมกองร้อย อส.เมืองนราธิวาส 150 เตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-สมรภัช คำสิงห์ อดีตนักมวยโอลิมปิก ติดโควิดทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้วสองเข็ม ด้านพิธีกรดัง นายณวัฒน์ อิสระไกรศิลป์ หลังทราบข่าวโก๊ะตี๋ติดโควิด 19 เริ่มกักตัวและทราบผลว่าติดเชื้อวันที่ 2 ก.ค.

มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ข่าวสด, 77kaoded

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ตรวจสอบสถานการณ์โควิด 19 ที่ จ.เชียงราย โดยจากการตรวจคลัสเตอร์รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งมีแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 49 คน พบว่าส่วนใหญ่รักษาหายแล้ว เหลือเพียงส่วนน้อยที่ยังรักษาอยู่ เห็นได้ชัดว่าวัคซีนที่บุคลากรได้รับไปก่อนหน้านั้นช่วยทำให้แต่ละคนไม่มีอาการป่วยรุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้หลายจังหวัดประกาศรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลับมารักษาที่ภูมิลำเนา สปสช.ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนถึงรพ.ทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จัดรถพยาบาลหรือพาหนะส่งผู้ป่วยมารักษาต่อ สามารถขอรับค่าใช้จ่ายกับสปสช.ได้ ทั้งค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วย และค่าอุปกรณ์ป้องกัน รวมค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ จ่ายตามจริงไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้ง หากใช้รถอาสาสมัคร รถมูลนิธิ รพ.สามารถเป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายกับสปสช.ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ต้องการกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา ประสานได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-**จ.แพร่** ดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินกับชายอายุ 32 ปี หมู่ 4 ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ ทำงานแคมป์คนงานในทม. กลับเข้าจังหวัดแต่ไม่ยอมกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ อ้างว่าไม่ทราบขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ผู้บริหารการบินไทย และททท. พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินแรกจากยุโรปเส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต-ภูเก็ต โดยการบินไทยจัด 5 เที่ยวบินตรงจากยุโรปสู่ภูเก็ต ในเดือน ก.ค.-ก.ย. ได้แก่ โคเปนเฮเกน แฟรงก์เฟิร์ต ปารีส ทุกวันศุกร์สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน และลอนดอน ซูริก ทุกวันเสาร์สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน มั่นใจทำรายได้ตามเป้า 8,900 ล้านบาท คาดสิ้นปีมีนักเดินทางมาเยือน 3-4 ล้านคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์มติชน

-กองบังคับการตำรวจภูธร จ.อุดรธานี แฉลงข่าวจับกุม นายธนกร พุทธิรักษา อายุ 31 ปี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซื้ออาหารร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ กรณีหลอกจองวัคซีนซิโนฟาร์ม มีผู้เสียหาย 200 ราย วงเงินเสียหายราว 360,000 บาท โดยผู้ต้องหาได้เปิดกลุ่มไลน์ Vaccine Sinopharm แอบอ้างใช้ชื่อแพทย์ 2 ราย และคัดลอกข้อความที่แพทย์เคยตอบปัญหาเรื่องวัคซีนมาลงในกลุ่มไลน์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ